

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 191-CT ngày 6-8-1986 về việc giải quyết một số vấn đề về hàng nhập khẩu phi mậu dịch của những người Việt Nam đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài mang về hay gửi về nước.

Xét kiến nghị của các Bộ, Tổng cục, Ủy ban Nhân dân các thành phố về một số vấn đề xung quanh hàng nhập khẩu phi mậu dịch của những người Việt Nam đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mang về hay gửi về nước cho gia đình. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị thêm một số điểm dưới đây để thi hành đúng nội dung Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 của Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị số 89-CT ngày 7-4-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

1. Việc tổ chức mua lại hàng hóa của những người đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mang về hay gửi về nước, Chỉ thị số 202-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã xác định: «Các tổ chức thu mua quốc doanh thuộc các ngành Nội thương, Y tế, Vật tư nhất là ở những nơi có sân bay, hải cảng có đông người đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài, phải tổ chức mạng lưới và có phương thức thu mua thuận tiện ngay tại cửa khẩu và những địa điểm khác đặt trong thành phố, thị xã để mua hết nguồn hàng này, không để lọt vào tay tư thương».

Hiện nay, số hàng hóa của các đối tượng này chưa nhiều, để sắp xếp lại trật tự trong việc tổ chức thu mua tại các cửa khẩu, sân bay, hải cảng, tại các điểm trả hàng, trước mắt giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố sở tại chỉ đạo các tổ chức thương nghiệp quốc doanh (nội thương, y

tế, vật tư) trực thuộc Ủy ban Nhân dân phương tổ chức thu mua theo sự dẫn của các Bộ chủ quản về phương thu mua và giá cả.

Giá mua các loại hàng hóa phải niêm yết công khai tại các điểm thu theo đúng quy định tại Chỉ thị số HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị số 89-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ. Các tổ chức thu mua không được ép ép giá đối với các loại hàng hóa này, có ý thức tranh thủ khai thác các hàng này về nước càng nhiều (trừ loại hàng cấm và các loại hàng Nhà không khuyến khích nhập khẩu); phải tổ chức và phương thức thu mua tiện lợi thương nghiệp quốc doanh được tuyệt đại bộ phận nguồn hàng này.

Các loại hàng hóa thu mua được ở cửa khẩu phải ghi chép sổ sách cập nhật có chứng từ hóa đơn, phải được nhập kho và bổ sung vào quỹ hàng hóa của địa phương; việc bán ra phải thực hiện theo phương thức chỉ đạo do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quy định thích hợp với từng loại hàng hóa.

Nghiêm cấm các tổ chức thu mua hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch của các đối tượng nói trên đem bán lại tại chỗ để tránh chênh lệch giá, nhất là các loại hàng hóa Nhà nước không khuyến khích nhập khẩu mà chủ hàng mang về hay gửi về vượt định mức quy định, buộc phải bán cho thương nghiệp quốc doanh; hoặc đem phân phối các loại hàng hóa mua được cho nội bộ các công ty, cửa hàng bất cứ theo giá nào.

Hải quan ở cửa khẩu, sân bay, hải cảng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thu mua tại chỗ các loại hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch theo đúng chủ trương, chính sách của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Theo chính sách hiện hành, các loại hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch của những người đi công tác, lao động, học tập

nước ngoài mang về hay gửi về nước cho gia đình đều được miễn thuế nhập khẩu phi mậu dịch. Các loại hàng cấm thì phải tịch thu và xử lý theo luật pháp hiện hành.

Riêng đối với các loại hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu, nếu chủ hàng mang về hay gửi về vượt định mức quy định thì chủ hàng phải bán lại cho thương nghiệp quốc doanh phần vượt mức đó theo mức giá đã quy định tại Chỉ thị số 89-CT ngày 7-4-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mà không thu thuế dưới bất cứ hình thức nào.

Hiện nay, chính sách thuế xuất nhập khẩu mậu dịch và phi mậu dịch đang được soạn thảo đề trình Hội đồng Bộ trưởng. Nếu các Bộ, Tổng cục, Ủy ban Nhân dân xét thấy có kiến nghị mới thì yêu cầu trao đổi nhất trí với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đề trình Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định sau.

3. Xe gắn máy cũng như các loại hàng hóa khác thuộc danh mục những hàng hóa Nhà nước không khuyến khích nhập khẩu phi mậu dịch mà những người Việt Nam đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mang về hay gửi về nước trong phạm vi định mức và thời hạn quy định. Chỉ thị số 89-CT ngày 7-4-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quy định: « Đối với những loại hàng quy định tại điểm 1 và điểm 2 trên đây, những người đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thể trực tiếp mang về nước hoặc ký gửi về nước bằng đường biển, đường hàng không, đường bưu điện là dùng hoặc làm quà biếu cho gia đình.

Đối với những loại hàng quy định tại điểm 3 trên đây thì những người có hàng trực tiếp mang về nước khi nhập cảnh, không được ký gửi bằng các con đường nói trên.

Riêng đối với xe gắn máy là loại hàng mà người chủ sở hữu phải đăng ký lưu

hành với cơ quan Công an giao thông, nếu trong thời gian người chủ hàng đang ở nước ngoài gửi xe máy về nước mà chỉ ghi địa chỉ người nhận hộ ở trong nước, không có giấy tờ gì chứng minh là quà biếu và xác định rõ người được hưởng quà biếu thì thực hiện phương thức quản lý theo công văn số 434-TCHQ/PC ngày 15-4-1986 của Tổng cục Hải quan.

Trong thời gian đang ở nước ngoài mà chủ hàng gửi xe gắn máy về nước làm quà biếu cho thân nhân ở trong nước, nếu chủ hàng đã có giấy tờ nói rõ là quà biếu, cùng với họ, tên, địa chỉ người được hưởng quà biếu đó thì người được nhận quà biếu được Hải quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan và cơ quan Công an cấp giấy đăng ký lưu hành xe một cách hợp pháp.

Yêu cầu Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm điều quy định nói trên về việc dùng xe gắn máy làm quà biếu cho thân nhân trong nước khi chủ hàng đang ở nước ngoài, đồng thời có phương thức quản lý thích hợp đối với các loại xe gắn máy dùng làm quà biếu.

Yêu cầu các Bộ, Tổng cục, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có sân bay, hải cảng, cửa khẩu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thi hành đúng Chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VŨ CHÍ CÔNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 192-CT ngày 8-8-1986 về việc đề phòng và khắc phục mìn địch trôi sông.

Hai năm nay, mìn đánh bộ binh của Trung Quốc mang ký hiệu 652-A thường